

การระบุเจาะจงว่าใครเข้าสวรรค์หรือตกนรก
[ไทย]

الشهادة لمعين بالجنة والنار
[باللغة التايلاندية]

www.islamqa.com

موقع الإسلام سؤال وجواب

แปลโดย: อัสนัน นิยมเดชา

ترجمة: عصران إبراهيم

ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน

مراجعة: صافي عثمان

สำนักงานความร่วมมือเพื่อการเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1429 – 2008

islamhouse.com

ถาม - อนุญาตให้ระบุเจาะจงได้หรือไม่ ว่าผู้ใดจะได้เข้าสวรรค์หรือนรก?

ตอบ - ตามแนวทางของอะฮ์ลุลสุนนะฮ์ วะลญะมาอะฮ์ นั้น การระบุว่าผู้ใดจะได้เข้าสวรรค์ หรือนรก ถือเป็นเรื่องอะกีดะฮ์ที่จำเป็นต้องยึดหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะฮ์เท่านั้น ไม่มีทางที่สติปัญญาจะคิดได้

ดังนั้น ผู้ที่อัลกุรอานและสุนนะฮ์ ระบุว่าจะได้เข้าสวรรค์ หรือนรก เราก็ต้องยืนยันตามนั้น แต่ทั้งนี้ เราก็หวังว่าผู้ที่กระทำการดีจะได้เข้าสวรรค์ และเราก็กลัวว่าผู้ที่กระทำความผิดจะต้องตกนรก ทั้งนี้ อัลลอฮ์จะชดเชยความดีที่คนนั้นที่หวังรู้ดีถึงจุดจบของปวงบ่าว

ซึ่งการรับรองว่าผู้ใดจะได้เข้าสวรรค์หรือนรกนั้นแบ่งออกเป็นสองลักษณะ คือ

หนึ่ง การรับรองโดยรวม : โดยการระบุลักษณะ เช่น การกล่าวว่ "ผู้ใดตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ชดเชยความดีที่เขาเคยทำ" หรือ "ผลตอบแทนของหัจญ์ที่ถูกตอบรับนั้นคือสวรรค์" ซึ่งตัวบทเหล่านี้มีระบุในอัลกุรอานและสุนนะฮ์หลายที่ด้วยกัน

หรือกล่าวว่ "ผู้ใดถือศีลอดเดือนรอมฎอนด้วยอิหม่ามและความสำนึกที่เปี่ยมล้น เขาจะได้รับการอภัยในบาปที่เขาเคยทำ" หรือ "ผลตอบแทนของหัจญ์ที่ถูกตอบรับนั้นคือสวรรค์" ซึ่งตัวบทเหล่านี้มีระบุในอัลกุรอานและสุนนะฮ์หลายที่ด้วยกัน

เมื่อมีผู้ถามว่ "ผู้ที่ย้อนขอต่อสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากอัลลอฮ์ชดเชยความดีที่เขาเคยทำ (ในสิ่งที่ไม่ใช่ผู้ใดให้ได้นอกจากพระองค์) ตายไปแล้วจะได้เข้าสวรรค์หรือนรก?" เราก็ตอบว่ เขาเป็นกาเฟร และจะต้องตกนรก ถ้าหากเขารู้ซึ่งถึงหลักฐานและข้อเท็จจริงแล้วแต่ยังไม่ยอมปฏิบัติตาม และได้ตายลงในสภาพเช่นนั้น

เช่นเดียวกัน ถ้ามีคนถามว่ "ผู้ที่ประกอบพิธีหัจญ์ โดยที่เขาไม่กระทำการชั่วใดๆในระหว่างนั้น หากเขาตายหลังจากการประกอบพิธีหัจญ์นั้น ที่ใดจะเป็นที่พำนักของเขา?" เราก็จะตอบว่ เขาจะได้เข้าสวรรค์

ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น เป็นการรับรองโดยกล่าวถึงลักษณะ และไม่ได้ระบุเจาะจงชัดเจนว่าเป็นใคร

สอง การรับรองแบบเจาะจง : โดยระบุชื่อชัดเจนว่าใครจะได้เข้าสวรรค์ หรือตกนรก กรณีเช่นนี้
ไม่เป็นที่อนุญาต ยกเว้นผู้ที่อัลลอฮฺตะอาลา หรือท่านนบี ให้การรับรองว่าจะได้เข้าสวรรค์หรือตกร
นรกเท่านั้น

ผู้ใดที่อัลลอฮฺตะอาลา หรือท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ให้การรับรองว่าเขาจะได้เข้า
สวรรค์ ก็เป็นที่แน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัยว่าพวกเขาเหล่านั้นจะได้เข้าสวรรค์ เช่น เคาะหาบะฮฺ
เราะฎียัลลอฮฺ อันฮฺ ท่านที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ให้การรับรอง ส่วนหนึ่งจากท่าน
เหล่านั้นก็คือ เคาะลีฟะฮฺทั้ง ๔ ท่าน เราะฎียัลลอฮฺอันฮฺม

และผู้ใดที่อัลลอฮฺตะอาลา หรือท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ให้การรับรองว่าเขาจะต้อง
ตกนรก ก็แน่นอนว่าเขาจะต้องเป็นชาวนรก เช่น อญูละฮับ และภรรยา, อญูอิลิบ, อัมรุ บิน ลุหัยย์
และคนอื่นๆ

ขออัลลอฮฺตะอาลาให้เราได้เป็นหนึ่งในชาวสวรรค์ด้วยความกรุณาและเมตตาของพระองค์ด้วยเถิด

<http://www.islamqa.com/index.php?ref=731&ln=ara>